



ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๖

เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเหมาะสม

อาศัยอำนาจตามข้อ ๙ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบกับมติที่ประชุม ก.บ.ม.ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงให้

๑. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖
และให้ใช้ประกาศ ฯ นี้แทน

๒. อัตราค่าจ้างแรกบรรจุขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ให้กำหนดอัตราค่าจ้าง
เป็นไปตามตารางรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๓. การปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที่บรรจุก่อนวันที่
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิแรกบรรจุ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยใช้เงินรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัด

๔. กรณีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที่มีความจำเป็น หรือขาดแคลน หรือ
มีประสบการณ์ทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งที่จ้างด้วยอัตราที่สูงกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ำแรกบรรจุ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน

๕. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที่บรรจุก่อน วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้รับ
หรือ ไม่ได้รับการปรับฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิก็ตาม ให้หน่วยงานพิจารณาปรับค่าจ้างรายเดือน
ได้ตามความเหมาะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ของหน่วยงาน

๖. กรณีที่หน่วยงานประสงค์จะจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยจ่ายค่าจ้างสูงกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นสูงสุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ของหน่วยงาน ให้นำเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.พิจารณาอนุมัติเฉพาะรายเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลาญจน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
 แบบทำยประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๖
 ลงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

ลำดับที่	คุณวุฒิ	อัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำแรกบรรจุ
๑	ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	๒๐,๔๒๐
๒	ปริญญาโททั่วไปหรือเทียบเท่า	๑๕,๑๒๐
๓	ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม)	๑๕,๑๒๐
๔	ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	๑๕,๗๕๐
๕	ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี)	๑๕,๑๒๐
๖	ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	๑๐,๙๗๐
๗	ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี	๑๑,๙๓๐
๘	ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีเฉพาะที่กำหนดในข้อ ๗ ตามตารางนี้	๑๖,๓๔๐
๙	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปประกาศนียบัตร มัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่า	๙,๒๑๐
๑๐	ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และ อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิปประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิปประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า	๘,๔๒๐
๑๑	ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ต่อจากวุฒิปประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า	๗,๙๖๐
๑๒	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า	๗,๗๐๐
๑๓	ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่	๖,๘๔๐